

อธิการบดี มก. ขอขอบคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ คว้าชัยชนะ 5 เหรียญ จากกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24

รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองชัยเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 เวลา 18.00 น. ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามารการ์เด็นท์ หลังจากที่ทัพนักกีฬานิสิตมก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ได้แก่ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นผู้ดูแลจัดทำทะเบียนรวมทั้ง ออกบัตรประจำตัวให้กับคณะกรรมการ ผู้ตัดสิน นักกีฬา ผู้สื่อข่าว และอาสาสมัครจำนวน กว่า 20,000 คน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน โดยสนามกีฬา มก. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามแข่งขัน และสนามฝึกซ้อมในกีฬา 5 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล แบดมินตัน ยูโด และว่ายน้ำ โดยทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่อย่างดี ครบถ้วน และสมบูรณ์ที่สุด ภายหลังจากกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพปิดฉากจบลงอย่างสวยงาม

ทั้งนี้ในส่วนของนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 มีจำนวนทั้งหมด 31 คน แข่งขันใน 14 ประเภทกีฬา ได้แก่ เทควันโด , โปโลน้ำ , ว่ายน้ำ , กระโดดน้ำ , ฟุตบอล , บาสเก็ตบอล , ยิงปืน , แบดมินตัน , ดาบสากล , ซอฟท์บอล , ยูโด , วอลเลย์บอล , ยิมนาสติก , และยิงเป้าบิน นั้น นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจนประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาเทควันโด สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย จากผลงาน 1 เหรียญทองประวัติศาสตร์ แชมป์เทควันโด 2 สมัย ของปฎิวัติ ทองสลับ และ 2 เหรียญเงิน จาก ชลนภัทร เปรมแหวน และ นาชา ปั่นทอง นอกจากนี้ในกีฬาแบดมินตัน ประเภททีม ยังสามารถคว้ามาได้อีก 1 เหรียญทอง จากโสรัจจา จันทร์ศรีสุต และ อีก 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาฟุตบอล ของ เทวฤทธิ์ จุลสม อีกด้วย รวม มก. คว้าชัยชนะมาได้ จำนวน 5 เหรียญ คือ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

นอกจากนี้ในส่วนของพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งนี้ นายกฤตพล วังภูสิต นิสิตชั้นปี 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มก. ยังได้รับรางวัลชมเชย ในการเสนอแผนงานประกวดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน จากคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ซึ่งผลงานของกฤตพล ยังได้มีโอกาสนำเสนอให้ผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมในพิธีเปิด-ปิดที่ผ่านมามากด้วย